



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน-
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการทั่วไป ออกไปอีก ๔ เดือน โดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓ งวด ภายในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง- (ภ.ด.ส.๖) ให้แก่ผู้เสียภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจำนวนหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปริมาณงานจำนวนมาก จึงยังมีผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินภาษีและส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๖) ประกอบกับเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของภาษีที่คำนวณได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้จึงต้องทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่เป็นจำนวนหลายราย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังมีหนังสือไม่ถึงผู้รับและส่งคืนกลับเป็นจำนวนมากด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่ เป็นต้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบที่อยู่ใหม่ของผู้เสียภาษี และจัดส่งจดหมายตามที่อยู่ใหม่ ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินล่าช้า จึงทำให้การชำระภาษีย่ำช้าไปด้วย ตลอดจนผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) ทำให้ผู้เสียภาษีหลายรายมีข้อจำกัดในเรื่องรายได้ที่จะนำมาชำระภาษีได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ อีกด้วย

อาศัยความตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับกำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือการกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าว มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้ยื่นคำร้องขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายเวลาหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มจึงขอขยายกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปดังนี้

๑. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
๒. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายเวลาดังต่อไปนี้
 - งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
 - งวดที่สอง ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
 - งวดที่สาม ชำระภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๓. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

และเพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษี จึงงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีขยายเวลาการชำระภาษีในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๐๐-๓๙๘ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม